

ไปให้สุดทาง!!...กับความงามเหนือกาลเวลา ของ Rado HyperChrome Automatic Chronograph Tachymeter รุ่นใหม่



คอลเลคชั่น HyperChrome ของ Rado (ราโด) ต้อนรับสมาชิกใหม่สุดสปอร์ต “Rado HyperChrome Automatic Chronograph Tachymeter” ซึ่งโดดเด่นด้วยตัวเรือนพลาสติกไฮเทคเซรามิก พร้อมเสมอสำหรับทั้งวันลูจๆ ในสนามและในวันหรรษา ที่คุณแต่งกายในชุดที่ดูเป็นทางการ ดังที่ชื่อรุ่นบอกไว้ ขอบตัวเรือนเซรามิกของนาฬิกา รุ่นนี้มีการแกะสลักแทคิเมเตอร์และเติมสารเรืองแสง Super-LumiNova® สีขาวลงไป ทำให้มองเห็นตัวเลขได้แม้ในยามค่ำคืน แทคิเมเตอร์นี้เป็นสิ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับคนรักกีฬา เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อวัดความเร็วได้ โดยคำนวณจากเวลาที่ใช้ในการเดินทาง หรือใช้เพื่อวัดระยะทางโดยคำนวณจากความเร็ว และด้วยความที่แทคิเมเตอร์นี้ไม่ได้ผูกไว้กับระบบมาตรวัดใด ผู้ใช้จึงสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับหน่วยวัดที่ตนต้องการอย่างเช่น กิโลเมตรหรือไมล์ได้อย่างเต็มที่

Rado เชื่อว่านาฬิกาเรือนหนึ่ง สามารถมีประโยชน์ใช้สอยแลดูสวยงาม และสวมใส่สบายได้ในเวลาเดียวกัน นาฬิกาโครโนกราฟเครื่องขึ้นลานอัตโนมัติเรือนนี้ไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังใส่แล้วสะดวกข้อมืออีกด้วย เพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับเกมกีฬาของคุณเพียงใด เนื้อวัสดุไฮเทคเซรามิกก็จะทำให้นาฬิกา รู้สึกเบาเสมือนไร้น้ำหนักบนข้อมือ ในขณะเดียวกัน ความแข็งแรงของวัสดุนี้ก็เป็นหลักประกันด้วยว่านาฬิกาจะไม่เกิดรอยขีดข่วนใดๆ ทั้งสิ้น

ความเงาแบบโลหะที่ดูสุดล้ำของวัสดุพลาสติกไฮเทคเซรามิก ทำให้เรือนเวลารุ่นนี้มีชั้นเชิงแต่ก็ไม่เสียความสปอร์ตแต่อย่างใด สีที่ปรากฏนี้จะไม่จางลงตามกาลเวลา และกระบวนการคาร์บูไรเซชันของพลาสติกยังจะช่วยคงคุณสมบัติของตัวเซรามิกได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย โดยชิ้นงานเซรามิกจะถูกนำเข้าสู่เตาอบเพื่อผ่านกระบวนการพิเศษที่ Rado เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มนี้จนเกิดเป็นความเปล่งปลั่งอย่างน่าชม ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนาฬิกาสีโลหะที่มีความทนทานต่อการขีดข่วน และจะคงสภาพที่ดูดีเช่นนี้ต่อไปได้อีกนานหลายปี

สำหรับผู้ชื่นชอบวัสดุพลาสติกเซรามิก แต่อยากได้นาฬิกาที่ดูเรียบกว่านี้ สามารถพิจารณา Rado HyperChrome Automatic ได้ ชิ้นวัสดุสีโรสโกลด์ที่ใช้แต่งเติมบนตัวเรือนพลาสติกเซรามิกขัดเงานั้นก็ช่วยเพิ่มความอบอุ่นอย่างลุ่มลึกได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน...พบกับ “Rado HyperChrome Automatic Chronograph Tachymeter” ได้ตามห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งฟรีอเดอร์ล่วงหน้าได้ที่โทร. 02-610-0246